

หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม 1.90% สินค้าสำคัญที่ราคาแพงขึ้นมาจากหมวดพลังงานที่ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 22 โดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 11.98% หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น 3.86% ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าหอพัก เพิ่มขึ้น 0.67% ค่าโดยสารสาธารณะเพิ่มขึ้น 0.69%

นอกจากนี้ คาดการณ์แนวโน้มเงินเฟ้อไตรมาส 4 จะขยายตัว 1.57% ส่งผลให้ทั้งปี 2561 เงินเฟ้อน่าจะขยายตัวอยู่ระดับ 1.25% ซึ่งเป็นการปรับประมาณการจากค่ากลางเดิมที่สำนักงานฯ มองว่าเงินเฟ้อจะขยายตัว 1.20% แต่ยังอยู่ในกรอบที่ประเมินไว้ คือเงินเฟ้อขยายตัว 0.80-1.60%

ทั้งนี้ ได้ปรับประมาณการราคาน้ำมันดิบตลาดดูไบมาอยู่ที่ 68-73 ดอลลาร์/บาร์เรล จากเดิมคาดการณ์ว่าอยู่ที่ 60-70 ดอลลาร์/บาร์เรล อย่างไรก็ตาม **เงินเฟ้อในปีนี้อาจจะไม่ได้พุ่งสูงไปตามราคาน้ำมัน**

จนกดดันให้ ธปท.ต้องขึ้นดอกเบี้ย
ในมุมมองของ ธปท. เห็นว่าราคาน้ำมันสูงขึ้นในรอบนี้ไม่ได้ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรไทยสูงขึ้นตามแต่อย่างใด

อาจมีสินค้าบางตัว เช่น ข้าว และน้ำมันสำหรับหลัง ที่เห็นราคาขยับขึ้นบ้าง แต่ไม่ได้เชื่อมโยงกันมาก โดยราคาสินค้าเกษตร

และราคาอาหารสดจะเคลื่อนไหวผูกโยงกับสภาพภูมิอากาศและผลผลิตมากกว่า

นอกจากนั้น ยังมีกันชนที่รัฐบาลได้นำออกมาใช้ดูแลราคา

พลังงาน ด้วยการนำเอากองทุน

น้ำมันออกมา

ใช้อุดหนุนราคาน้ำมันดีเซล โดยประกาศตรึงไว้ที่ราคาลิตรละ 30 บาท

ตั้งเป้าจะใช้เงินจากกองทุนน้ำมัน

อุดหนุน 7,000 ล้านบาท ส่วนราคา

ก๊าซหุงต้มก็ตรึงไว้ที่ 363 บาท/ถัง ขนาด

บรรจุ 15 กิโลกรัม จะใช้เงินอุดหนุน 6,000 ล้านบาท และ

มีแนวโน้มที่อาจจะใช้เงินอุดหนุนมากกว่านี้ หากเกิด

กรณีเลวร้ายที่ราคาน้ำมันปรับขึ้นไปอีก

การใช้กองทุนน้ำมันช่วยพยุงราคาพลังงานจะทำให้ระดับ

ราคาสินค้าทรงตัว เอกชนไม่สามารถนำเรื่องราคาน้ำมันมาอ้าง

ขอปรับราคาสินค้าได้

เรื่องการใช้กองทุนน้ำมันของรัฐบาลถือว่าเป็นโชคดีที่รัฐบาลไม่ได้ตัดสินใจยุบกองทุนน้ำมันทิ้ง ตามที่

มีการเสนอเมื่อช่วงที่รัฐบาล คสช.

เข้ามาบริหารประเทศใหม่ๆ เพื่อให้ราคาน้ำมันลดลง เพราะไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนและลดการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมัน

แม้ราคาน้ำมันที่กำลังปรับสูงขึ้นจะมีทั้งแรงส่งและแรงต้านต่อเศรษฐกิจ แต่ต้องยอมรับว่าราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ค่าครองชีพ

ของประชาชนสูงขึ้น ขณะนี้เศรษฐกิจมหภาค (Macro Economic) จะดูดีขึ้นเรื่อยๆ จนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสูงที่สุดในรอบ 10 ปี แต่

ทางด้านเศรษฐกิจรายสาขาและเศรษฐกิจระดับครัวเรือน (Micro Economic) ยังอยู่ในภาวะลุ่มๆ ดอนๆ

การบริโภคในประเทศก็ทรงตัว ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งหลายฝ่าย

ชี้ว่าเป็นปัญหามาจากหนี้ครัวเรือนที่สูง ทำให้กำลังบริโภคของประชาชน

ไม่ขยายตัว และปัจจัยราคาน้ำมันก็จะเป็นตัวซ้ำเติมกำลังซื้อให้

ชะลอลง ซึ่งรัฐบาลจะหาทางแก้ไขในเรื่องนี้อย่างไรต้องติดตามดูกันต่อไป ■

